

ก.พ.ค  
๑๗/๑๑/๖๖



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
เรื่อง ผลการประชุมผังน้ำครั้งที่ ๒ โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

งานประชาสัมพันธ์

612

21 พ.ย. 66

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมอบหมายให้บริษัท ชิกมา ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำเป็นต้องมีการจัดประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๒ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการศึกษาโครงการฯ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนในการรับทราบข้อมูลโครงการ (ร่าง) ผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ปรับแก้จากการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๑ (จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกัน

สทนช. ได้ดำเนินการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๒ โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาและมีส่วนร่วมในการจัดทำผังน้ำ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการดังกล่าว ซึ่งรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๒ โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลโครงการและเป็นไปตามหลักปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ สทนช. ได้จัดเตรียมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

๑. การปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล และในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง และสงขลา ที่อยู่ในขอบเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

๒. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
<http://www.publicconsultation.opm.go.th>

๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน

๔. การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์โครงการ ([swcoastwaterchart.wixsite.com](http://swcoastwaterchart.wixsite.com)) เฟซบุ๊กโครงการ และไลน์กลุ่มโครงการ



เว็บไซต์โครงการ



เฟซบุ๊กโครงการ



ไลน์กลุ่มโครงการ



รายงานสรุปผลการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๒  
<https://bit.ly/ws/799e>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชยันต์ เมืองสง)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ